

Sáng ngày 15 tháng 10 năm 2024, Trường Phổ thông Dân tộc Nội Trú đã tổ chức buổi khám sức khỏe đầu năm học 2024-2025 cho toàn thể học sinh, nhằm đảm bảo sức khỏe và thể chất tốt nhất cho các em bước vào một năm học mới.



Khám Sức Khỏe Toàn Diện: Chăm Lo Từ Những Điều Nhỏ Nhất

Buổi khám sức khỏe được tổ chức với sự tham gia của đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm từ Trung tâm Y tế huyện Ba Vì. Các em học sinh đã được kiểm tra toàn diện từ chiều cao, cân nặng, mắt, tai-mũi-họng, đến các vấn đề về tim mạch và đường hô hấp. Ngoài ra, những em có tiền sử bệnh lý hoặc dấu hiệu bất thường cũng được các bác sĩ tư vấn thêm về phương pháp chăm sóc và phòng ngừa.

Nhà trường đã chuẩn bị kỹ lưỡng cơ sở vật chất cho buổi khám, đảm bảo các quy trình vệ sinh và an toàn. Mỗi học sinh được khám theo đúng thứ tự và thời gian quy định, giúp cho buổi khám diễn ra nhanh chóng và hiệu quả, tránh hiện tượng quá tải, lộn xộn. Đội ngũ nhân viên y tế nhà trường luôn túc trực để hỗ trợ các em.



Nhân viên y tế nhà trường hướng dẫn, hỗ trợ học sinh



Cân đo chiều cao cân nặng



Bàn khám tai mũi họng

Song song với việc khám sức khỏe, các em còn được tư vấn và cung cấp những kiến thức cơ bản về chăm sóc bản thân, như cách giữ gìn vệ sinh cá nhân, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, và tập luyện thể thao đều đặn. Đây là những bài học thiết thực giúp các em nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của sức khỏe trong quá trình học tập và phát triển.



Bàn khám Thị lực



Bàn khám da liễu

Kết quả từ buổi khám sức khỏe cho thấy, phần lớn học sinh đều có sức khỏe tốt, đủ điều kiện để tham gia đầy đủ các hoạt động học tập và thể thao. Tuy nhiên, một số em học sinh có các vấn đề nhỏ về thị lực hoặc thiếu hụt dinh dưỡng đã được khuyến cáo theo dõi và điều trị kịp thời. Nhà trường cũng đã phối hợp cùng phụ huynh để theo dõi sức khỏe của các em trong suốt năm học.

Buổi khám sức khỏe đầu năm học không chỉ là hoạt động y tế định kỳ mà còn là minh chứng cho sự quan tâm sâu sắc của nhà trường đối với sức khỏe và sự phát triển toàn diện của các em học sinh. Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Thành Long chia sẻ: “Sức khỏe là nền tảng quan trọng nhất để các em có thể học tập và phát triển tốt”. Nhà trường luôn nỗ lực tạo mọi điều kiện tốt nhất để chăm lo cho các em cả về thể chất lẫn tinh thần.” Buổi khám sức khỏe đầu năm học đã giúp các em học sinh yên tâm hơn để bắt đầu một năm học mới.